
BORGARRÁÐ 15. nóvember 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
kostnað vegna viðgerða við Ráðhúsið - R18110008

Hvað kosta viðgerðirnar sem standa yfir utanhúss á Ráðhúsinu? Hvernig voru 
verktakarnir valdir? 


